



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2555

### รัฐฟุงขายข้าวจีทูจีโกตดิัวร์สั่งซื้อหอมมะลิ 3 แสนตันเร่งกล่อมเพื่อนบ้านแข่งตัดราคา

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์เปิดเผยว่า ไทยได้ลงนามความตกลงขายข้าวให้กับสาธารณรัฐโกตดิัวร์ 2-3 แสนตัน ในราคามิตรภาพ หลังจากนายดาโกเบิร์ต บานซิโอ รัฐมนตรีพาณิชย์โกตดิัวร์ ได้หารือพร้อมกัน แสดงความจำนงขอซื้อข้าวจากไทยแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) และมีกำหนดส่งมอบภายในปีนี้ โดยขั้นตอนหลังจากนี้ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศดำเนินการ

ปัจจุบันโกตดิัวร์ไม่สามารถผลิตข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการได้ภายในประเทศ จึงจำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากไทยเวียดนาม พม่า และปากีสถาน ปีละ 9.3 แสนตัน ในจำนวนนี้ปริมาณเกินกว่าครึ่งหนึ่งจะนำเข้าจากไทยใกล้เคียงปีที่แล้วโกตดิัวร์นำเข้าข้าวไทย 61% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด ที่สำคัญยังเป็นข้าวหอมมะลิมากกว่าครึ่ง ดังนั้นโกตดิัวร์จึงเป็นผู้บริโภคข้าวหอมมะลิไทยที่สำคัญในภูมิภาคแอฟริกา

นอกจากนี้ กระทรวงจะเร่งประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (เจทีซี) กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่ปลูกข้าวเพื่อเสนอแนวทางการร่วมมือในการค้าข้าวร่วมกัน โดยเฉพาะการทำความมั่นคงทางอาหาร และสต็อกสำรองข้าวให้กับกลุ่มประเทศในอ่าวอาหรับ 6 ประเทศ หลังจากก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปหารือกับรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเสนอให้อาเซียนเป็นผู้จัดทำสต็อกสำรองข้าวแล้วโดยตั้งเป้าหมายว่าจะหารือให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือน มิ.ย. นี้เชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยยกระดับราคาข้าวของไทยด้วย

"ที่ผ่านมาได้ประชุมเจทีซีกับกัมพูชาไปแล้ว ซึ่งกัมพูชาก็สนใจ หลังจากนั้นจะหารือกับประเทศอื่นที่เป็นผู้ผลิตข้าวสำคัญในอาเซียน เช่น เวียดนาม พม่า ลาวด้วย หากได้ข้อสรุปจะเสนอให้นายกฯ นำไปหารือตกลงทำความคืบหน้ากันอีกครั้ง" รมว.พาณิชย์ กล่าว

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในเร็ว ๆ นี้จะนัดหารือกับตัวแทนรัฐบาลของประเทศผู้ผลิตข้าวในอาเซียน เพื่อจัดตั้งสมาพันธ์ผู้ผลิตข้าวอาเซียน กำหนดแนวทางบริหารจัดการข้าวร่วมกัน โดยร่วมมือในคณะทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ทั้งระดับการเมืองรัฐบาล และเอกชน เช่น โรงสี ผู้ส่งออกเป้าหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพในผู้ผลิตเนื่องจากในอาเซียนถือเป็นผู้ผลิตข้าวมากถึง 2 ใน 3 ของปริมาณข้าวหมดทั้งโลก

สำหรับความร่วมมือด้านข้าวในอาเซียน จะมีทั้งความร่วมมือในส่วนผู้ผลิตแลกเปลี่ยนข้อมูล เลียงแย่งตลาดกันเอง ขณะเดียวกันก็จะร่วมมือกลุ่มผู้บริโภค เช่น มาเลเซียฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ที่ต้องการนำเข้ามาก เพื่อจัดตั้งสต็อกสำรองข้าวอาเซียนและขายราคามิตรภาพ

นอกจากแผนความร่วมมือบริหารจัดการข้าวแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังได้กำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยเป็น 3 ชั้นจากเดิมมีแบบเดียว ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทยชั้นดีมีข้าวหอมมะลิผสม 80-91% ชั้นดีพิเศษเกรด 92-94% และชั้นดีเลิศเกรด เกิน 95% ขึ้นไป ซึ่งจะประกาศหลักการและสรุปมาตรฐานได้ภายในเดือน มิ.ย. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคข้าว รวมถึงชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น และต้องการสินค้าคุณภาพสูง ผู้ผลิตจึงต้องกำหนดมาตรฐานข้าว เพื่อรักษาฐานผู้บริโภคเดิมและขยายตลาดใหม่

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## เตรียมระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล เห็นข้าวขาวและปลายข้าวหอมมะลิ

วันที่ 4 มิ.ย.2555 นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าว เห็นชอบเงื่อนไขการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 2554/55 โดยจะระบายข้าวขาวเป็นส่วนใหญ่ ทั้งข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% และปลายข้าวหอมมะลิ รวมทั้งข้าวท่อน เน้นการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป การขายแบบจีทูจี และการระบายแบบวิธีพิเศษ ซึ่งจะดูจากความเหมาะสมของราคา และความต้องการของผู้นำเข้า โดยสามารถระบายได้ทันที แต่จะทยอยระบายเป็นล็อตๆ

สำหรับเงื่อนไขการระบายข้าวนั้น จะให้ได้ราคาใกล้เคียงกับราคาปรับจำนำที่สุด โดยแต่ละโกดังจะมีราคาขายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพข้าวและค่าขนส่ง รวมทั้งจะไม่ให้กระทบกับราคาข้าวในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการระบายด้วยวิธีการใดก็ตาม ทั้งนี้ การระบายสต็อกข้าวในช่วงนี้ถือว่าเหมาะสม เพราะรัฐบาลบรรลุเป้าหมายการดันราคาตลาดให้สูงขึ้นได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม จะยังไม่มีมีการระบายข้าวผ่านตลาดกลางซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) ในขณะนี้

สำหรับผลการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว พบว่าตลาดโลกเริ่มยอมรับราคาข้าวที่ไทยเป็นผู้ผลักดันให้สูงขึ้นแล้ว คือ ข้าวขาวเอฟโอบีอยู่ที่ 650 เหรียญสหรัฐ/ตัน ขณะที่ราคาเป้าหมายข้าวไทยจากต้นทุนรับจำนำอยู่ที่ 800 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่วนราคาข้าวหอมมะลิ ขณะนี้อยู่ที่ 1,100 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยราคาเป้าหมายอยู่ที่ 1,200 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งราคาใกล้เคียงกับเป้าหมาย จะช่วยให้ครอบครัวเกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดข้าวของโลกได้

ที่มา สยามรัฐ

## จัดโซนนิ่งข้าวแก่สวมจำนำ

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายในสัปดาห์หน้า กระทรวงพาณิชย์จะหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกันกำหนดพื้นที่ปลูกข้าว หรือจัดโซนนิ่งสำหรับการปลูกข้าวแต่ละชนิด ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีนโยบายที่จะแยกประเภทของข้าวตามพื้นที่การผลิต เพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำในอนาคต และลดต้นทุนในเรื่องการขนส่ง

โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาถึงแนวทางการดำเนินการ ซึ่งได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศไปศึกษาถึงการกำหนดมาตรฐานของข้าวตามพันธุ์กรรมและการจัดส่งป้งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ)

นายบุญทรงกล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ประเทศไอวอรีโคสต์ ได้แสดงความสนใจที่จะซื้อข้าวไทยแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ประมาณ 3 แสนตัน ซึ่งได้ให้กรมการค้าระหว่างประเทศไปหารือรายละเอียด ส่วนปีนี้ตั้งเป้าให้การส่งออกข้าวมีปริมาณที่เทียบเท่ากับปี 2553 ตามปริมาณการผลิตข้าวในปัจจุบันที่ลดลงจากที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในปลายปีที่ผ่านมา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดโซนนิ่งสินค้าเกษตร จะต้องพิจารณาในเรื่องของความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกให้อยู่ใกล้กับแหล่งผลิต และต้องพิจารณาชนิดของพืชที่ปลูกให้มีประสิทธิภาพ และอยู่ใกล้ตลาดให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งหากทำได้จะช่วยลดต้นทุนด้านระบบโลจิสติกส์ที่ปัจจุบันสูงถึง 20% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด

ที่มา ไทยโพสต์

## ก.พาณิชย์มั่นใจไทยไม่เสียแชมป์ส่งออกข้าวในเออีซี

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในหัวข้อ “นโยบายข้าวไทยภายใต้ภาวะกดดัน : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ” ว่า การเกิดขึ้นของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ประเทศไทยจะไม่เสียแชมป์ในการส่งออกข้าวไทย

นายบรรยง กล่าวว่า การเป็นเออีซีกระทรวงพาณิชย์ มองว่าไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการบูรณาการการร่วมมือการเป็นพันธมิตรระหว่างกันมากกว่า ขณะที่ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น ประเทศผู้ส่งออกข้าวสามารถทำตลาดร่วมกัน สามารถเสริมความแข็งแกร่งร่วมกันได้ โดยแต่ละประเทศส่งออกข้าวคนละเกรดกัน โดยประเทศไทยส่งออกข้าวคุณภาพสำหรับตลาดบน ซึ่งไทยมีจุดแข็ง เพราะเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพปีละ 9-10 ล้านตันต่อปี เป็นแชมป์ส่งออกข้าวโลกและเมื่อรวมกับเวียดนามที่ผลิตได้ปีละประมาณ 5-6 ล้านตันแล้ว จะมีปริมาณข้าวที่ผลิตมากถึง 2 ใน 3 ของการค้าโลก มีปริมาณข้าวรวมกันเกือบ 20 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศผู้นำเข้าข้าว ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและบรูไน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลไทยประสบความสำเร็จในการยกระดับราคาข้าวอย่างดี เห็นได้จากราคาข้าวเดือนพฤษภาคมปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นตันละประมาณ 2,000 บาท เช่น ข้าวเปลือกเจ้า 5 เปอร์เซ็นต์ ราคาอยู่ที่ 8,500 - 9,000 บาทต่อตัน และราคาขณะนี้อยู่ที่ 11,000 - 12,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมมะลิระดับราคาเพิ่มจาก 13,000 -14,000 บาทต่อตัน ขณะนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15,000-16,000 บาทต่อตัน

ส่วนการรับจำนำข้าวในราคาที่สูง เนื่องจากรัฐบาลไทยต้องการยกระดับราคาข้าวให้สูงขึ้น เพราะหากจะรออาศัยให้ระดับราคาข้าวปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดตามธรรมชาติ คงจะไม่ได้ เพราะตลาดข้าวเป็นตลาดที่ไม่สมบูรณ์นัก ดังจะเห็นได้จากปัจจุบัน ราคาข้าวถูกกำหนดโดยผู้นำเข้าข้าว จึงเป็นราคาที่ถูกกำหนดมาจากตลาดต่างประเทศเป็นสำคัญ จากนั้นผู้ส่งออกกำหนดราคาให้กับโรงสี และโรงสี จึงกำหนดราคาให้แก่ชาวนาอีกทอดหนึ่ง ฉะนั้นการดำเนินการของรัฐบาลก็เพื่อส่งสัญญาณว่า อย่ามากดราคาข้าวไทย ดังนั้นการขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลจึงเป็นเรื่องปกติ

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า การเกิดขึ้นของเออีซี ในอีกประมาณ 3 ปีข้างหน้า สิ่งที่ต้องเผชิญมี 3 เรื่อง คือ ภาษีไม่เป็นร้อยละ 0 แน่นนอน การลดภาษีของกลุ่มสินค้ามีการลดที่แตกต่างกันออกไปตามความพร้อมของแต่ละ ประเทศในแต่ละสินค้า เช่น อินโดนีเซีย ยังคงคิดภาษีนำเข้าข้าวสูง โดยลดจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 20 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่อง ถิ่นกำหนดของสินค้า และเรื่องมาตรฐานสินค้า ซึ่งถือเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการภาษี

**ที่มา สำนักข่าวไทย**

## **พาณิชย์ จับมือ 4 ประเทศ ตั้งสมาพันธ์โรงสีข้าว**

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2555 ในหัวข้อ "นโยบายข้าวไทยภายใต้ภาวะกดดัน : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" บอกว่า การส่งออกข้าวของไทย จะเน้นข้าวที่มีคุณภาพสูงให้มากขึ้น โดยนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเรื่องการปรับขึ้นนึ่งการปลูกข้าวที่มีความบริสุทธิ์ 95% ขึ้นไป เพื่อสนับสนุนการส่งออกข้าวที่เป็นข้าวคุณภาพสูง ในกลุ่มข้าวหอมมะลิ และลดภาวะการแข่งขันของตลาดข้าวระดับล่าง ที่มีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก เช่น อินเดีย จีน เวียดนาม

นายบุญทรง ยอมรับว่า ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ราคาตลาดโลกมีความผันผวนมาก แต่ในครึ่งปีหลังราคา น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และทำให้การส่งออกข้าวของไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นกัน

รัฐมนตรีพาณิชย์ บอกด้วยว่า รัฐบาลมีนโยบายการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา เช่น การพักชำระหนี้ ค้ำประกันอาชีพทำนา สร้างระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว และส่งเสริมการผลิตข้าวให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงการนำความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดแก่ชาวนา

ด้านนายบรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ บอกว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ต่างประเทศในอาเซียน เพื่อจัดตั้งสมาพันธ์ โรงสีข้าว และผู้ค้าข้าวอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม พม่า

ลาว และกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแบ่งกลุ่มตลาดข้าวโดยรวม หรือ เซ็กเมนต์ และทำให้การส่งออกข้าวมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ที่มา มติชน

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 พ.ค. 2555 มีจำนวน 788,269 ตัน มูลค่า 344.922 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 พ.ค. 2555 มีจำนวนรวม 2.546 ล้านตัน มูลค่า 1.165 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 22% และมูลค่าลดลง 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 3.272 ล้านตัน มูลค่า 1.546 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

กระทรวงเกษตรฯ (The Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้ปรับประมาณการส่งออกข้าวในปีนี้เป็น 6.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16% จากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 5.4 ล้านตัน เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวในปีนี้จะเพิ่มขึ้น และความต้องการข้าวจากต่างประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง และเกาหลี ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าในปีนี้นี้เวียดนามจะมีรายได้จากการส่งออกข้าวสูงถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 17.6% จากมูลค่า 3.64 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อปี 2011

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ รายงานว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมา ประเทศจีนได้กลายเป็นผู้นำเข้าข้าวอันดับ 1 จากเวียดนามแทนที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยในช่วง 4 เดือนแรกนำเข้าไปแล้วประมาณ 680,000 ตัน ตามมาด้วยมาเลเซียนำเข้า 258,000 ตัน

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามอ่อนตัวลง เพราะในช่วงนี้มีการส่งมอบลดลง ประกอบกับยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามากระตุ้นตลาด แม้จะมีข่าวว่าฟิลิปปินส์จะซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 100,000 ตันก็ตาม แต่ปริมาณไม่มากพอที่จะทำให้ราคาขยับขึ้น โดยข้าวขาว 5% ราคาตกลงมาอยู่ที่ระดับ 420-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จาก 420-440 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 385-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากระดับ 380-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## กัมพูชา

ผู้บริหารของบริษัท Mega Green Imex Cambodia ซึ่งเป็นผู้ส่งออกของกัมพูชาได้กล่าวว่า บริษัทกำลังวางแผนที่จะส่งออกข้าวจำนวน 240 ตัน ไปยังประเทศจีนภายในเดือน มิ.ย. ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 แล้วที่บริษัทของกัมพูชามีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนหลังจากที่ทางการจีนอนุญาตให้นำเข้าข้าวจากกัมพูชาได้ โดยเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาได้มีการส่งออกข้าวจำนวน 48 ตัน ไปยังประเทศจีนเป็นล็อตแรก แต่ถูกทางการจีนปฏิเสธนำเข้าเพราะสาเหตุด้านเทคนิค อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการด้านเอกสารกับหน่วยงานด้านการตรวจสอบข้าวของจีนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก เพราะประเทศจีนจะให้ความสำคัญด้านการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ามาก

บริษัท Mega Green เปิดเผยว่าบริษัทตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวไปจีนเดือนละประมาณ 4,800 ตัน (200 ตู้คอนเทนเนอร์) โดยในขณะนี้ยังเป็นการทดลองส่งออก ทั้งนี้ ตลาดจีนสามารถที่จะซื้อข้าวเมล็ดกลาง (medium-grain sized rice) จากกัมพูชาได้ในราคา 510 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวเมล็ดยาวในราคา 425 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นาย Cham Prasidh รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ทางการจีนได้ยื่นข้อเสนอให้เงินทุน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปรับปรุงด้านห้องแล็บสำหรับตรวจสอบคุณภาพข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐานของจีน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตรฯ (The Ministry of Agriculture) เปิดเผยว่า จากการที่ในปัจจุบันนี้ต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นมาก กระทรวงเกษตรจึงเตรียมที่จะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำจากเกษตรกร (The minimum support price (MSP) of paddy) ในปีงบประมาณ 2012/13 เป็น 1,250 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 235 เหรียญสหรัฐต่อตัน) สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา และ 1,280 รูปีต่อ 100 ก.ก. สำหรับข้าวเปลือกเกรด A ตามที่คณะกรรมการด้านต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร (The Commission for Agriculture Costs and Prices; CACP) แนะนำ ซึ่งนอกจากข้าวแล้วกระทรวงเกษตรก็จะเสนอให้เพิ่มราคารับซื้อขั้นต่ำของธัญพืชอื่นๆด้วย

นอกจากข้อเสนอในการเพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำแล้ว กระทรวงเกษตรก็จะเสนอให้มีการเพิ่มโบนัสพิเศษให้เกษตรกรอีก 100 รูปี ต่อ 100 ก.ก. ด้วย (ประมาณ 18 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2011/12 รัฐบาลได้กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำจากเกษตรกรไว้ที่ 1,080 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 200 เหรียญสหรัฐต่อตัน) สำหรับข้าวเปลือกเกรดธรรมดา และ 1,110 รูปีต่อ 100 ก.ก. สำหรับข้าวเปลือกเกรด A

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ปากีสถาน

ทางการปากีสถาน คาดการณ์ว่า ในปีนี้ผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 6.16 ล้านตันเพิ่มขึ้น 27.7% จากจำนวน 4.82 ล้านตัน เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ปากีสถานเผชิญกับอุทกภัยที่ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง

ทั้งนี้คาดว่าในปีนี้เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวจะเพิ่มขึ้น 8.7% จากปีก่อนเป็น 16 ล้านไร่ และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น 17.5% เป็น 384 ก.ก.ต่อไร่

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ระบุว่า คณะกรรมการของ NFA ได้แนะนำให้ NFA เลือกซื้อข้าวจำนวน 100,000 ตัน จากประเทศเวียดนาม โดยการจัดซื้อจะทำในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ทั้งนี้เนื่องจากราคาข้าวของเวียดนามถูกกว่าไทยมาก NFA จึงเลือกที่จะซื้อข้าวจากเวียดนาม โดย NFA จะต้องเสนอเรื่องให้ทางสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (The NFA Council) พิจารณาก่อนที่จะมีการลงนามโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้

ทั้งนี้ NFA จะต้องนำเข้าข้าวให้แล้วเสร็จก่อนเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูที่จะไม่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต (The lean season) และจะยาวไปจนถึงเดือน ก.ย. โดยในขณะนี้ NFA มีสต็อกข้าวสำรองอยู่ประมาณ 23 วันซึ่งต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าจะต้องมีสต็อกสำรองอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดือน ก.ค. หรือประมาณ 930,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp.) จะจัดประมูลซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้นและเมล็ดกลางจำนวน 98,982 ตัน โดยจะรับข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 19 มิ.ย. นี้ โดยกำหนดจะซื้อข้าวจากจีนจำนวน 37,636 ตัน ส่วนที่เหลือไม่กำหนดแหล่งที่มา (Global quota)

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ ได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 12,936 ตัน ในราคา 514.45 เหรียญสหรัฐต่อตัน และจำนวน 12,025 ตัน ในราคา 408.45 เหรียญสหรัฐต่อตัน มีกำหนดส่งมอบระหว่าง ต.ค.-พ.ย. ศกนี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

### อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีซีอิรัก (The Iraqi Grain Board) จะจัดประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 10 มิ.ย. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 17 มิ.ย.

คณะกรรมการรัฐพีซีอิรัก ระบุว่า การประมูลเมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา อิรักตกลงซื้อข้าวจำนวน 100,000 ตัน จากประเทศไทย 70,000 ตัน และอุรุกวัย 30,000 ตัน คาดว่าราคาประมาณ 680-685 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

ที่มา [The Iraqi Grain Board](http://The Iraqi Grain Board)

